

Số: /BC-MTTQ-BTT

Tam Kỳ, ngày tháng năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên.**

Thực hiện Công văn số 1550-CV/TU ngày 28/8/2023 của Thành uỷ Tam Kỳ về việc đề nghị báo cáo Tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên; Ủy ban MTTQ Việt Nam báo cáo cụ thể như sau:

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các xã phường đã tổ chức nhiều cuộc giám sát và phản biện xã hội. Trong đó tổ chức giám sát đối với nhiều đối tượng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức giám sát việc thực hiện quy định về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; trách nhiệm nêu gương của đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Tam Ngọc (năm 2022); giám sát việc thực hiện trách nhiệm của đại biểu đối với cử tri và Nhân dân gắn với việc thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ Tam Kỳ đối với đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Hoà Hương (2023), Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã phường tổ chức nhiều cuộc giám sát người đứng đầu, trưởng đầu ngành, cán bộ, đảng viên....

Qua các cuộc giám sát và phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam từ thành phố đến xã phường cũng đã nêu các ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế. Tuy nhiên chưa thấy có tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm của cán bộ, đảng viên được giám sát.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ thành phố đến cơ sở tiếp tục nâng cao vai trò giám sát phản biện xã hội. Lựa chọn các đối tượng, tổ chức các cuộc giám sát và phản biện theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ qua các cuộc giám sát và phản biện xã hội.

#### **Nơi nhận:**

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- TT Thành uỷ Tam Kỳ;
- Văn phòng Thành uỷ;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ba**

